



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HỦA NA

Nghệ An, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI  
XUÂN QUÝ MÃO 2023**

**Thân ái gửi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na**

Nhân dịp đón chào năm mới - Xuân Quý Mão 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty các thời kỳ lời thăm hỏi, tình cảm nồng ấm, thân thiết nhất.

Năm 2022, với các giải pháp quản trị hiệu quả cùng với sự quyết tâm đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện vật chất và tinh thần, chủ động nắm bắt cơ hội, làm chủ công nghệ vận hành Nhà máy, đảm bảo an toàn và tin cậy. Mặc dù đối mặt với nhiều biến động thất thường của thời tiết, nhưng Công ty đã chủ động tính toán thủy văn, bám sát thị trường điện, có phương án chào giá hợp lý, qua đó PV Power HHC không chỉ trụ vững mà còn thu được những kết quả vượt bậc, thiết lập kỷ lục mới về các chỉ tiêu (Sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận,...) sau 10 năm vận hành sản xuất kinh doanh Nhà máy.

Đảng ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na với tinh thần đoàn kết đã phát huy nội lực, ý chí và truyền thống của ngành Dầu khí, đóng góp công sức cho sự phát triển bền vững của Công ty. Để có được kết quả tốt đẹp, tự hào đó, Công ty chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn sự tin tưởng, quan tâm sát sao của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP/Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các bộ, ban, ngành và địa phương đã thường xuyên phối hợp hỗ trợ Công ty.

Bước sang năm mới 2023, trước những khó khăn, thách thức hiện hữu và khó lường, nhưng với nền tảng vững chắc mà Công ty đã tạo dựng chắc chắn sẽ là tiền đề, động lực để PV Power HHC tiếp tục phát triển.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người Hủa Na cũng không lùi bước trước những khó khăn. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” cùng với sự bồi đắp về giá trị văn hóa “Hủa Na”, năm 2023 Công ty chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô, tập trung công tác chuyển đổi số, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm. Cơ hội mới, vận hội mới đang chờ đón chúng ta.

Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân mới 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na, xin chúc toàn thể các đồng chí, đồng nghiệp và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an lành, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công mới. Chúc Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tiếp tục phát triển bền vững, lập nhiều thành tựu mới, góp phần vào sự phát triển chung của của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và các Cổ đông!

**GIÁM ĐỐC**



**Bùi Huy Thành**

**BÍ THƯ ĐẢNG ỦY,  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Xuân Thành**